

## \*\* 10 วิธีดูใจก่อนเป็นแฟน \*\*

นำเสนอเมื่อ : 22 ก.ย. 2552

ความฝันและความปรารถนาของว่าที่แฟนเป็นอย่างไร แล้วที่เจอแล้วนะนิสัยตรงสเปกไหม?

### 1. ถ้าชายใดอยากได้แฟนเป็นแม่บ้านแม่เรือน และเป็นฝ่ายรับเหมางานบ้านไปรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

หนุ่มๆ ก็ควรสังเกตเอาก็ได้ ว่าสาวที่เขาคบหาอยู่ เธอชอบงานบริการสมาชิกในครอบครัวเป็นชีวิตจิตใจใจรีเปลา ไม่ใช่ว่ารักที่จะเป็นเวิร์กกิ้ง วูแมน ตลอดเวลา ก็คงอุตสาหกิจให้กับอาชีพการงานมากกว่าตรงข้าม หากคุณเป็นหญิงที่ปรารถนาคุณครองเป็นคนมีความรับผิดชอบสูง แต่ไอที่มีอยู่ดูแล้วไม่ค่อยอยากรับผิดชอบอะไร เพราะแม่แต่ตัวเขาเองก็ยังรับผิดชอบไม่ได้ เช่น เสื้อผ้าใส่แล้วก็ทิ้งกองไว้เป็นเดือน หรือจานชาม กินแล้วก็ทิ้งไว้จนแมลงสาบแทะละก็ จะยอมเสี่ยงเลือกคนนี้เป็นแฟนไหมละ

### 2. ให้ความสำคัญกับวันสำคัญของเราไหม

เช่น ครบรอบวันที่สารภาพรักครั้งแรก, วันคล้ายวันเกิด, จวบครั้งแรก หรือวันออกเดทแรก เหล่านี้ถือเป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับผู้หญิง และเธอก็คาดหวังว่าแฟนก็ควรจำได้ด้วย แม่จำได้ไม่หมดแต่จำได้บ้างก็ยังมีดี

เพราะถ้าคุณเป็นผู้ชาย "ไม่เอาไหน" ในเรื่องความจำ แต่ดันไปรักไปชอบกับคนจำแม่น จำเก่งละก็ ถ้ายังไปกันรอดก็เชื่อเคาเลย แต่ถารับปรับตัวก็ยังพอทำเนา

### 3. สุขภาพเป็นอย่างไร

คนที่คุณชอบพอยุ่กัน มีปัญหาสุขภาพด้านใดอยู่หรือเปล่า? เช่น เป็นมะเร็ง, เป็นลูคีเมีย หรือเป็นเอดส์ใหม่ ถ้ารู้ล่วงหน้าจะได้หาทางช่วยเหลือได้ทัน แต่หากเป็นเอดส์นี่ก็คาดคิดนะว่ายังควรจะทำแฟนอีกหรือ อายวว่าแต่เอดส์เลย ที่ควรระวัง เพราะแม่แต่โรคซิฟิลิส หรือโรคทางเพศสัมพันธ์ก็ควรถอนตัวไปซะเถอะ แต่ถาไม่สบายอย่างอื่น เช่น เจ็บคอเป็นหวัดอะไรเงี้ยะ ควรปรึกษาปุระหงมดูแลต่อไป คนเรลองจะเป็นคู่ทุกข์คู่ยากของกันและกันก็ควรเอาใจใส่น้อยเด

### 4. ประวัติครอบครัวเป็นไงบ้าง

คนที่คุณชอบพอนั้น เขามีความรักความผูกพันหรือขัดแย้งกับใครเป็นพิเศษ ในครอบครัวหรือเปล่า? สมาชิกในครอบครัวของเขาลงรอย กันไหม? ถ้าไปเจอคนที่สมาชิกในครอบครัวรักใครกลมเกลียวกันดี ก็น่าจะสอเคาที่ดีว่า เขาจะเป็นคนรักครอบครัว และให้ความสำคัญของครอบครัวนะ ว่าแต่ต้องตรงดูเหมือนกันนะว่า ครอบครัวไหนที่เขารักมากกว่ากัน เอ๊ะ จะเป็นครอบครัวเดิมหรือครอบครัวใหม่ที่คุณทั้งคู่กำลังจะเริ่มต้นด้วยกัน

## 5. ความเลื่อมใสและศรัทธา พอจะไปกันได้ไหม

เชื่อไหมว่า แม้คนที่มีความแตกต่างกันสุดขีด แต่ถ้าเปิดใจกว้างและมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน คู่รักคู่นั้น ก็สามารถครองรักกันได้ตลอดรอดฝั่งแน่นอน เหตุนี้ ถ้ายังมีอะไรที่เข้าใจไม่ตรงกัน ก็ควรคุยกันก่อนจะได้ไม่เสียใจทีหลัง

## 6. ชอบและไม่ชอบอะไรบ้าง

สถานที่ท่องเที่ยวแบบไหนที่คนที่คุณแอบรักชอบบ้างน้า? จะได้อุดไปเที่ยวกันสองต่อสองไปหรืออาหารจานเด็ดประเภทใดที่เราชอบเหมือนกัน จะได้ หิวกันไปตี๋ม ตริงก เจ็ยะจ๊อบกันให้อรอยเหาะสักที ถ้าชอบอะไรคล้ายกันมันก็ดีไปอย่าง เพราะจะได้ไปไหนมาไหนหรือมีกิจกรรมร่วมกันได้ออก

แต่ถ้ามีที่ชอบไม่เหมือนกัน ก็อย่าได้ถอดใจตีจากกันไปซะก่อน เพราะบางทีการเรียนรู้ในสิ่งที่ชอบต่างกันอาจส่งผลดีกว่าในแง่ที่จะได้เปิดโลกทัศน์ ใหม่ ๆ ก็ได้นะ

## 7. งานอดิเรกชอบทำอะไร

เค้าชอบทำอะไรยามว่างบ้างละ ดูหนังฟังเพลง หรือชอบไปเดินเล่นตามสวนสาธารณะ แล้วชอบปิ้งไปตวย หรือนิยมไปออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายที่โรงยิมหรือฟิตเนส บางคนชอบไปเล่นตีแบดหรือหวดลูกสักหลาดก็ขึ้นอยู่กับความถนัด งานอดิเรกเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยบอกให้รู้ได้ว่า คุณกับเค้าจะไปกันได้ไหม?

## 8. ความต้องการทางร่างกาย

เค้ามีแรงขับทางเพศแบบนักรักบันลือโลก หรือแบบขั้นที่ที่ไม่ค่อยอยากร่วมรัก (แต่เอ บางคนอาจมีอารมณ์เยอะ ทว่า ไม่ค่อยได้ออกกายบริหารก็ได้นะ) กันแน่? ซึ่งแรงสึเนหาอยากร่วมรักนี่แหละเป็นสิ่งที่ควรนำมาพิจารณาซึ่งใจกันให้ถี่ถ้วน เพราะถ้าเค้าเซ็กซ์จัดเหลือเกิน วันๆเอาแต่คิดถึงเรื่องหลีสาว แถมยังสะสมวีซีดีเอ็กซ์ไวเพียบ ตรงข้าม คุณกลับเฉยๆซาบกับความต้องการในด้านนี้ ชื่นจับคู่กันระวังจะเกิดความ ไม่สมดุลทางเพศได้นะ หรือถ้าคุณเป็นจอมหีน แต่เค้าไม่เซ็กซ์แถมยังไม่ปิ้งปิ้งปรูดปราด ก็ยากที่จะไปกันได้ดี เฮ้อ! มีรักทั้งทีก็กลับมีเรื่องเซ็กซ์มาขวางซะได้

## 9. การวางแผนครอบครัวก่อนใหม่

เอ๊ะ ถ้าร่วมหัวจมท้ายกันไป เราจะรีบมีลูกหรือชะลอไว้ก่อน

เมื่อไหร่ที่พร้อมในด้านทรัพย์สินสมบัติค่อยเล็กน้อยกำเนิดก็ได้ นี่ ของพรรคนี้ถ้าคุยกันอย่างเปิดใจก่อนก็น่าจะดี  
ไม่ใช่ปล่อยให้ไปไปตามยถากรรม เดี่ยวเหอะ เดี่ยวคงได้ทะเลาะกันจนต้องเลิกกันไปตามกรรมใครกรรมมันหรก

## 10. การสมรส

ถึงเวลาหรือยังที่ควรจะเป็นฝั่งเป็นฝาซะที แล้วคนที่คุณคบอยู่ตอนนี้เค้าเป็นคนที่ใช่แน่แล้วหรือ?  
คุณมองเค้าแล้วเห็นอนาคตรวมกันหรือเปล่า? ไม่ใช่ มองเห็นแต่ความว่างเปล่า หรือเต็มไปด้วยความไม่  
พร้อมของทั้งคู่ ทั้งสองพร้อมจะรักและให้อภัยในความถุกมั่งผิดมั่งของกันและกันจริงนะ  
ถ้าในเมื่อยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้อยู่ ก็ขอให้เลือกด้วยหัวใจและใช้สมองคิดหนึ่ง ขึ้นเปื่อกันทีหลังละ

[http://sex.sanook.com/romance/inlove/inlove\\_42360.php](http://sex.sanook.com/romance/inlove/inlove_42360.php)

<http://www.charyen.com/jukebox/play.php?id=20430>